

สรุปรายงานผลโครงการประชาคมตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ปลอดภัย และสาธารณสุข การด้านการศึกษา ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ล้วนแล้วเป็นหน้าที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับรากหญ้ามากที่สุด และเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนา อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำแผนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนผู้เป็นตัวแทนสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ได้รับทราบข่าวสาร มีส่วนรับรู้แสดงความคิดเห็น และนำข้อมูลจากการทำเวทีประชาคมหมู่บ้านดังกล่าวมาปรับจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๒. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำเสนอข้อมูล ปัญหา ความต้องการของประชาชน และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
๓. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนา/กิจกรรมบริการสาธารณะ
๔. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

เป้าหมาย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. ประชาคม อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน

วิธีดำเนินการ

กิจกรรม	
ขั้นตอนการสร้างความรู้ การประชุมประชาคม เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนา เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนส่วนราชการตัวแทนประชาชน กลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ กลุ่มสตรี ประชาชนทั่วไปในตำบลบ้านแมตที่สนใจเข้าร่วมประชุม มีสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ เพื่อสะท้อนปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของแต่ละหมู่บ้าน เพราะสภาพพื้นที่หมู่บ้านไม่เหมือนกัน	
ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ในการหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นหลังจากที่ให้แต่ละหมู่บ้านแสดงความคิดเห็นและถกปัญหากันแล้ว ก็จะนำโครงการต่าง ๆ เหล่านั้น มาจัดหมวดหมู่ พิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือแผนงาน/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและการวางแผน	
ขั้นตอนการสร้างแนวทางในการปฏิบัติ สรุปประเด็นและรวบรวมข้อมูลที่จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังและนำข้อมูลเหล่านั้นให้เตรียมเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ต่อไป	

ระยะเวลาดำเนินการ

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต

งบประมาณที่

ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

ใช้ไป ๑๓,๖๒๐ บาท

คงเหลือ ๑,๓๘๐ บาท

ตัวชี้วัด

- จำนวนผู้เข้าประชุม ๗๐ คน
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าประชุมประชาคมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. ประชาคม อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาประชุม จำนวน ๖๐ คน ได้เสนอโครงการพัฒนา/กิจกรรมการสาธารณะและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง รายละเอียดแยกได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	๔๖	โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	จำนวน	-	โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	จำนวน	๓	โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	-	โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	จำนวน	-	โครงการ
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๔๙	โครงการ

โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะรวบรวมข้อมูลที่จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังและนำข้อมูลเหล่านั้นให้เตรียมเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และจัดทำคำของบประมาณจากหน่วยงานอื่นต่อไป